



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวอินโฟเควส, mcot, tnnthailand)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 2 แสนราย ส่วนในประเทศไทยพบผู้ป่วยหลักๆ คือคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แต่มีปัจจัยที่เสี่ยงที่จะมีผู้ป่วยในประเทศ คือ 1.มีผู้ป่วยหลงเหลือในประเทศ 2.ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่อยู่ในสถานที่กักกัน หากไม่เคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงานอาจจะติดเชื้อและนำไปติดภายนอกได้ ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในออสเตรเลีย และ 3.คนที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ส่วนกรณีมีบางประเทศพบผู้ดูแลสถานที่กักกันติดเชื้อแล้วนำออกไปแพร่สู่ภายนอกนั้น ประเทศไทยต้องเข้มข้นเรื่องนี้เช่นกัน กรณีผู้ประกอบการจะต้องหาสถานที่แยกกัก ต้องได้มาตรฐาน และเข้าทางด่านพรมแดนใดต้องกักตัวภายในจังหวัดนั้นจนกว่าจะครบ 14 วัน ถึงเคลื่อนย้ายไม่ให้เดินทางข้ามมาที่จังหวัดอื่น ๆ โดยข้าราชการผู้ประกอบการรับผิดชอบ และมีเจ้าหน้าที่หรือสม.เข้าไปดูแล

-ก่อนหน้านี้อองค์การอนามัยโลกและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาประเมินการควบคุมปัญหาโควิด 19 ของประเทศไทย โดยมีข้อสังเกตว่าการลงทุนระยะยาวในระบบสาธารณสุข เช่น การจัดตั้ง อสม. ทำให้สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และระบบการเงินที่ยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวช่วยให้การรับมือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, มีภาวะการนำร่วมที่ดี และนำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการปัญหา, การสื่อสารที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ, ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ได้มีแผนแนะนำให้มีการปรับปรุงระบบข้อมูลซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจแก้ปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, thaigov, thebankokinsight

-ดร.นพ.สุวิช ธรรมปิลา โผ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายสันติสุข คล่องใจยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย แกลงข่าว “มาตรการป้องกันโควิด 19 ในสายการบิน” ว่า ด่านท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับทหาร ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย และจิตอาสา ดำเนินการตามมาตรการที่ สร. กำหนด ตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศ ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสาร เช่น Fit to Fly, ผลการตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง มีประกันภัยที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโควิด 19 เมื่อมาถึงสนามบินจะตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน/ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ และสอบถามข้อมูลรายบุคคล หากมีไข้ มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จะส่งไปพรพ. หากมีอาการจะเข้าสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้เพื่อเฝ้าระวังโรคจนครบ 14 วัน สำหรับการเดินทางภายในประเทศ มีมาตรการคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าสนามบินด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน มีจุดบริการล้างมือ ทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา นั่งเว้นระยะห่างตามจุดที่กำหนด มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า Gate ขณะอยู่บนเครื่องต้องสวมหน้ากาก ไม่รับประทานอาหารตลอดการเดินทาง หากมีอาการป่วย จะแยกไปนั่งแถวหลังท้ายเครื่อง ตรวจคัดกรองก่อนออกจากสนามบิน และติดตามตัวด้วยแอปพลิเคชัน AOT Airport

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า กรมแพทย์แผนไทยฯ ได้ศึกษาวิจัยสารสกัดฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลองพบว่า มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อโควิด 19 แต่ไม่พบว่า มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์ไม่ให้ติดเชื้อ ปัจจุบันกำลังศึกษาในผู้ป่วย 5 ราย พบว่าอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้เตรียมพัฒนาสูตรยาฟ้าทะลายโจรน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก ซึ่งในงานวิจัยปัจจุบันพบมีความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป แต่รูปแบบที่มีใช้มีรสขม เด็กกินยาก

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, js.100, mcot, newtv, nationtv, mthai, efinancethai, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thaiquote, thebankokinsight, businessstoday, hoonsmart)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แกลงสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 31 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 6 ราย โดย 5 ราย เดินทางมาจากอียิปต์ เป็นนักศึกษาชายไทย 4 ราย เข้าพักใน State Quarantine จ.ชลบุรี อีก 1 รายพบอาการเข้าเกณฑ์ PUI มีไข้และหายใจไม่ออก รายที่ 6 เดินทางมาจากเนเธอร์แลนด์ เป็นชายอายุ 52 ปี อาชีพเชฟบนเรือ เข้าพักใน State Quarantine จ.สมุทรปราการอยู่ใน รวมผู้ป่วยสะสม 3,310 ราย รักษาหายแล้ว 3,125 ราย รักษาอยู่ 127 ราย และเสียชีวิตคนที่ 58 ราย สำหรับการอนุญาตต่างชาติ 4 กลุ่มเข้ามาในประเทศไทยและการผ่อนคลายนโยบายที่ 6 ศบค. ได้อนุมัติแล้ว หากผู้ประกอบการพร้อม ภาครัฐสามารถเข้าไปดูแลและเปิดบริการได้

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีนักศึกษาไทยในอียิปต์เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ทำให้ประชาชนที่ตกค้างเรียกร้องขอเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็ว ว่า ได้สั่งการให้ก.การต่างประเทศดูแลให้ดีที่สุด โดยจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยในหลายประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยว่า ฝ่ายปกครอง อ.ภูซาง ได้รับหนังสือแจ้งจากแขวงไซยะบูลี สปป.ลาว โดยคกก.เฉพาะกิจป้องกันโควิด ว่า ยังต่ออายุ 4 มาตรการป้องกันโควิดตั้งแต่ 1-31 ส.ค. 2563 ดังนี้ 1.ปิดร้านบันเทิง ร้านคาราโอเกะ และร้านเกม 2.ปิดด่านประเพณี ด้าน

ประเด็นข่าว

ท้องถิ่น ยกเว้นการขนส่งสินค้า ส่วนด้านสากลยังปิดการเข้า-ออก ของบุคคลทั่วไป ยกเว้นพลเมืองลาวที่มีความจำเป็น ต้องได้รับอนุญาตจากกก.เฉพาะกิจฯ 3.ระงับการออกวีซ่าท่องเที่ยวและการเยี่ยมเยียน สำหรับนักท่องเที่ยว พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ และแรงงานต่างประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจากกก.เฉพาะกิจฯ และ 4.ระงับการอนุญาตให้เครื่องบินเช่าเหมาลำ เดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว

ประเด็นผลกระทบ

1.ค่าตอบแทน อสม. ช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมกรม.ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ตั้งแต่ มี.ค.-ก.ย. 2563 วงเงินรวม 3,622 ล้านบาท โดยจะแบ่งจ่าย 2 ช่วง คือ รอบเดือน มี.ค.-มิ.ย. จ่าย 2,000 บาทต่อคน และเดือน ก.ค.-ก.ย. จ่ายเดือนละ 500 บาทต่อคน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ซึ่งนายกา ให้ความมั่นใจว่าหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรอบต่อไป

2.การผ่อนปรนระยะ 6

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า เลขาธิการ สมช. ระบุถึงการผ่อนปรนระยะที่ 6 ว่าเป็นความร่วมมือของพื้นที่ ผู้ประกอบกิจการและภาคประชาชน ฝ่ายปกครองของพื้นที่ ร่วมกับตัวแทนของกระทรวงต่าง ๆ ในจังหวัด ถ้าเห็นว่ามีความพร้อมสามารถเปิดได้เลย คล้ายกับการจัดกิจกรรมของ จ.ระยอง เช่น การปั่นจักรยานท่องเที่ยว การเดินวิ่งมาราธอนวิถีใหม่ การแข่งขันจักรยาน มินิคอนเสิร์ตวิถีใหม่ริมชายหาด ในช่วงเดือน ส.ค.นี้

3.การระบาดซ้ำในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงสถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 2 แสนราย ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ คือ สห. เวียดนามมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 459 ราย หลังมีการยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย และมีผู้ป่วยคงเหลือในระบบ 90 ราย ขณะที่เทศบาลเมืองดานัง สั่งปิดร้านอาหารทุกแห่ง รวมถึงบริการซื้อกลับบ้าน ตั้งแต่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังพบว่าทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าจำนวนมากรวมตัวเพื่อรอซื้ออาหารโดยไม่มีการเว้นระยะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, mcoot)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อีกสถานการณ์ที่น่าสนใจคือ ฮองกงกลับมาเจอผู้ป่วยอีกครั้ง มีการสันนิษฐานว่าเป็นเพราะการกักกันผู้เดินทางไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ไทยต้องเรียนรู้เรื่องการกักกันอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม มีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งมองว่าสาเหตุเป็นเพราะกลุ่มชุมชนประท้วง ซึ่งประเทศไทยมีการชุมนุมหลาย ๆ จุด ดังนั้น การชุมนุมทางการเมืองหรือการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องทำในพื้นที่เปิดโล่ง ไม่ควรจัดในห้องประชุม 2.หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ต้องไม่ไปร่วมกิจกรรม 3.สวมหน้ากาก 100% ส่วนแกนนำที่จัดงานต้องจัดให้เข้าออกทางเดียว มีการตรวจคัดกรอง มีเจลล้างมือ และสำรองหน้ากากอนามัยให้ผู้ร่วมงานด้วย นอกจากนี้ ประเทศที่มีการแพร่ระบาดระลอกสอง ทั้งญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ จีน เริ่มมีตัวเลขที่สูงขึ้น ดังนั้น แม้ไทยจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกัน

4.แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, newtv, nationtv)

-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิช โฆษก ก.กลาโหม แถลงว่า นายกา สั่งการให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้มงวดในการป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะการหลบหนีผ่านเข้าช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ ให้ใช้กลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนในการควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการของ สธ.

5.จับคนจัดคอนเสิร์ตไม่ทำตามมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.ชะวอด ชี้แจ้งกรณีการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องดัง “เจนนี่ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” โดยไม่มีมาตรการ new normal ว่า นายอำเภอชะวอดได้มอบหมายให้ นายวิเชียร สังขานู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อนำตัวผู้จัดคอนเสิร์ตมาดำเนินคดีแล้ว ขอให้จัดชุมนุมหรือทำกิจกรรม (แสดงคอนเสิร์ต) สถานที่ใดๆ ในสถานที่แออัดโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

6.ร้องเรียนผ่อนปรนกิจกรรมแข่งม้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-นายพุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกูล ประธานชมรมเจ้าของม้าแข่ง จ.นครราชสีมา พร้อมคณะ ยื่นหนังสือถึงผวจ.นครราชสีมา ขอให้พิจารณาผ่อนปรนอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬาแข่ง ม้า โดยยินดีจะดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

Fake News

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, innnews, nationtv)

-พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด ผบก.ชส.บช.ปส. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แถลงผลการดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดฯ และดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการโพสต์ข้อความข่าวสารอันไม่เป็นความจริง บิดเบือนข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม พ.ร.บ.

ประเด็นข่าว

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในห้วงวันที่ 13-31 ก.ค. 2563 มีการเสนอข่าวอันไม่เป็นความจริง 12 ราย ในประเด็น พี่ช กระท่อมช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19, ยาสมุนไพรชนิดแคปซูลช่วยรักษาโควิด 19 และ อาหารเสริมพืชมุควช่วยรักษาโควิด 19 และเตือนประชาชนที่จะโพสต์ข้อมูลข่าวสาร อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอินโฟเควส, กรุงเทพธุรกิจ, thestandard, nationtv, thaipbs, xinhuathai, mcot, tnntailand)

-**เวียดนาม** ออกแถลงการณ์ผู้เสียชีวิตรายแรก เป็นชายอายุ 70 ปี ชาวเมืองฮอยอัน มีประวัติโรคประจำตัวหลายโรค และพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 45 รายที่ดานัง ก.สาธารณสุขต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อช่วยรับมือการระบาด ขณะที่กรุงฮานอยยกระดับตรวจเชื้อในประชาชนที่กลับจากดานัง

-**ฟิลิปปินส์** ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการเข้มงวดในเขตพื้นที่มหานครมะนิลา รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงออกไปอีกจนถึงกลางเดือน ส.ค. จะจำกัดการเคลื่อนไหวของเด็กและคนชรา รวมทั้งธุรกิจต่าง ๆ และสัญญาว่าจะจัดหาวัคซีนให้กับชาวฟิลิปปินส์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งทางการจีนได้จัดลำดับให้ฟิลิปปินส์ได้รับวัคซีนที่จีนผลิตได้เป็นชาติแรกๆ โดยเตรียมแจกจ่ายให้กับคนยากจน ต่อด้วยชนชั้นกลาง ตำรวจและทหารตามลำดับ

-**อินเดีย** ผลวิจัยพบคนในชุมชนแออัดเมืองมุมไบราว 6 ใน 10 คน มีแอนติบอดี Covid-19 นับเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสูงที่สุดในโลก

-**อินโดนีเซีย** มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุดในอาเซียน ล่าสุดพบติดเชื้อรายใหม่ 2,040 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง ผู้ติดเชื้อสะสม 108,376 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 73 ราย รวม 5,131 ราย

-**โตเกียว** ผู้ว่าฯ กรุงโตเกียว แถลงขอร้องร้านอาหาร, บาร์และร้านคาราโอเกะ ปิดให้บริการไม่เกิน 22.00 น. เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสรายวันในโตเกียวเป็นสถิติใหม่

-**ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรีย มีผู้ป่วยใหม่ 723 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมในรัฐวิกตอเรียเพิ่มเป็นอย่างน้อย 9,998 ราย โดย 34 รายเชื่อมโยงกับการติดเชื้อเป็นกลุ่มก่อนจากย่านอาคารชุดที่พักอาศัยของการเคหะในเมืองเมลเบิร์น

-**สหรัฐฯ** แพทย์เตือนให้ประชาชนในรัฐโอไฮโอ เทนเนสซีเคนทักกี และอินเดียนา ตื่นตัวในการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 เพราะหวั่นว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเหมือนในรัฐทางตอนใต้และตะวันตกของประเทศ

-**กัมพูชา** เจ้าหน้าที่ทูตรายหนึ่งของสหรัฐฯ ที่เข้ากัมพูชามีผลตรวจโควิด 19 เป็นบวก ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 234 ราย

-**เม็กซิโก** มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 639 ราย ใน 24 ชั่วโมง ผู้เสียชีวิตรวม 46,000 ราย เป็นอันดับ 4 ของโลก

-**โปแลนด์** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 657 ราย ใน 24 ชั่วโมง ผู้ติดเชื้อสะสม 45,688 ราย เสียชีวิตสะสม 1,716 ราย รัฐบาลกำลังพิจารณาใช้มาตรการคุมเข้มครั้งใหม่

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 17,208,031 ราย เสียชีวิต 670,620 ราย รักษาหาย 10,723,022 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 4,568,375 ราย เสียชีวิต 153,845 ราย บราซิล ติดเชื้อ 2,555,518 ราย เสียชีวิต 90,188 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 1,587,982 ราย เสียชีวิต 35,035 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 834,499 ราย เสียชีวิต 13,802 ราย แอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 471,123 ราย เสียชีวิต 7,497 ราย

ไทยไม่มีการใช้โคเคนในทางทันกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (sanook, kapook)

-ทพ.ญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวถึงกรณี กมธ.ตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าชี้แจงประเด็น นายวรยุทธ อยู่วิทยา อดีตผู้ต้องหาคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิต โดยมีผู้เปิดเผยเรื่องสารเสพติดโคเคนที่พบในร่างกาย ได้รับการยืนยันจากทันตแพทย์ว่าเป็นยาที่ใช้รักษา นายวรยุทธ ทำให้ไม่ส่งฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับสารเสพติด ว่า การใช้โคเคนในทางทันตกรรมมีในอดีตมากกว่า 100 กว่าปี แต่นับตั้งแต่มีการพัฒนายาชาตัวอื่นขึ้นมาก็ไม่มีการใช้อีก ซึ่งเรื่องนี้ทันตแพทย์ต่างให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าประเทศไทยไม่มีการใช้โคเคนทางทันตกรรมมานานกว่า 100 ปีแล้ว

-ท.ต.ทพ.พจนารุณ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทย์สภา กล่าวว่า ปัจจุบันไม่มีทันตแพทย์ใช้สารโคเคนในการทำฟันแล้ว เพราะมีผลข้างเคียงกับสุขภาพ ขณะนี้ตำรวจยังไม่เปิดเผยว่าทันตแพทย์รายใดเป็นผู้รักษาจึงตรวจสอบได้ยาก และโดยปกติทันตแพทย์จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยเนื่องจากเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ ยกเว้นเป็นคดีความ จึงอยากขอข้อมูลจากตำรวจเพื่อช่วยตรวจสอบทันตแพทย์ที่ให้การรักษานาย วรยุทธด้วยเช่นกัน หรือหากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาพร้อมตรวจสอบ

-ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล อุปนายกคนที่ 1 ทันตแพทย์สภา กล่าวว่า ทันตแพทย์ที่รักษานายวรยุทธได้ติดต่อกองกรรมการทันตแพทย์สภาคนหนึ่งเป็นการส่วนตัว ยืนยันว่าไม่ได้ใช้โคเคนในการรักษาฟันเพราะคลินิกทันตกรรม และในวงการทันตกรรมไม่มีการใช้สารโคเคนแล้วเพราะเป็นยาเสพติด จะใช้เพียงยาชาที่อนุญาตทางทันตกรรมเท่านั้น

ปัญหาเหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สธ. ร่วมกับ แพทยสภา และสภาการพยาบาล จัดเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้ประกาศนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาล ว่า เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงใน รพ. ผู้บริหารรพ. ต้องหามาตรการบริหารจัดการ วิธีการป้องกัน สร้างความเข้าใจ และประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาด และ จะหาวิธีป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเต็มที่

-ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า มีมาตรการให้ผู้บริหารรพ. ดูแล สอดส่องความเรียบร้อย ปรับปรุงมาตรฐานห้องฉุกเฉินตามมาตรการ

ประเด็นข่าว

ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด ชักซ้อมการแยกส่งผู้ป่วย เพิ่มเวรยาม ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนเมาเข้าพื้นที่ห้องฉุกเฉิน และทุกกรณีที่เกิดขึ้นจะต้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และต้องรายงานทุกเรื่องให้ผู้บริหาร สธ.รับทราบ

-นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ปัจจุบันคดีบุกรุก ตีกันไนรพ. ทำร้ายซินเสียวหาย ทำร้ายบุคลากร อัยการจะบรรยายในสำนวนคดีว่าเป็นพฤติกรรมทำร้าย ไม่เคารพ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ขอให้ศาลลงโทษสถานหนัก นอกจากนี้ จะมีโทษเกี่ยวกับการทำผิดซ้ำด้วย กรณีที่เสนอให้เพิ่มโทษนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมา

เตือนอันตรายการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ แต่ละปีจะมีกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่มขนาดอวัยวะเพศโดยการฉีดยาแปลกปลอมเข้ามารับการรักษามาก ซึ่งในหลักฐานทางการแพทย์ ชายไทยจะมีขนาดความยาวของอวัยวะเพศเฉลี่ย 4 นิ้ว จึงควรมั่นใจในมาตรฐานที่เหมาะสม และหากคิดว่าขนาดอวัยวะเพศมีความผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ตกเป็นเหยื่อหมอเถื่อน เพราะอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงจนถึงขั้นต้องตัดทิ้ง

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การฉีดยาแปลกปลอมต่าง ๆ เพื่อให้อวัยวะเพศมีรูปร่างคล้ายมะระหรือลูกยอเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ในระยะแรกหากสารที่ฉีดเข้าไปไม่สะอาด จะมีการติดเชื้อรุนแรงจนอักเสบเป็นหนอง ส่วนในระยะยาว จะทำให้อวัยวะเพศมีก้อนแข็งผิดรูป มีเพศสัมพันธ์ลำบากและเจ็บปวด อาจมีแผลเรื้อรัง และกลายเป็นมะเร็งได้

ตรวจสอบซุชิเรื่องแสง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เส้นทางเศรษฐกิจ, mco, newtv, thailandplus, chiangmainews, innnews, thaipbs)

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เผยกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพซุชิที่มีแสงสีฟ้าสะท้อนออกมาจากตัวกุ้ง ว่า การเรืองแสงของกุ้งและอาหารทะเล เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ติดมากับอาหารทะเล ซึ่งถ้าถูกทำให้สุกจะสามารถทำลายเชื้อเหล่านี้ได้ แต่ถ้ายังดิบ หรือไม่ได้ฆ่าเชื้อให้หมด ประกอบกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้แบคทีเรียเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนเรืองแสงได้ ออย.ได้ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายและเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแล้ว หากพบการกระทำฝ่าฝืนพ.ร.บ.อาหารฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย

ประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ, mco

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการแพทย์วิถีใหม่ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ นโยบายสำคัญและประเด็นเร่งรัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2563 โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์เข้าร่วมประชุม 200 คน รวมทั้งตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งชลบุรี สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่จะเดินทางมา จ.ระยอง พร้อมชวนชาวไทยส่งใจให้ชาวระยอง “ระยองคลื่น ระยองเคลียร์”

ปัญหาผิวหนังจากการสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนการใส่หน้ากากอนามัยอาจก่อให้เกิดปัญหาทางโรคผิวหนังได้ เช่น ผิวหนังอักเสบบริเวณสายคล้องหู ผิวหน้าอักเสบจากการระคายเคือง ปัญหาผิวหนังที่อยู่กับหน้ากากอนามัย และผดจากความร้อน เป็นต้น ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดี ไม่รัดแน่นหรือหลวมเกินไปหรือใช้สายคล้องหู รมัควางอย่าให้เหงื่อออกมาก และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อเริ่มเปียกชื้น ใช้ครีมบำรุงผิวให้ผิวหนังแข็งแรง หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำให้หน้าขาวเนื่องจากอาจมีส่วนประกอบที่ระคายผิว ควรเลือกครีมกันแดดกับครีมบำรุงผิวที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตัน หากมีการอักเสบต่อเนื่องควรพบแพทย์ผิวหนัง ส่วนปัญหาผิวหนังจากการถูของหน้ากากอนามัยกับใบหน้า และผดที่เกิดจากความร้อน แนะนำใช้ผลิตภัณฑ์รักษาผิวที่เหมาะสมกับผิวบุคคลนั้นจะช่วยทำให้อาการดีขึ้น

ข่าวปลอมบริโภคผักไฮโดรโปนิคส์เสี่ยงเป็นมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, mco, workpointtoday, newstv

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เผย ตามที่มีการส่งต่อข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเตือนบริโภคผักไฮโดรโปนิคส์เสี่ยงเป็นมะเร็ง เบื้องต้นยังไม่พบข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรืองานวิจัยยืนยันข้อมูลดังกล่าว แนะนำผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อผักที่ได้รับตรารับรองคุณภาพหรือตรารับรองจากเกษตรกรอินทรีย์ กินผักผลไม้ให้หลากหลายตามฤดูกาลในปริมาณพอเหมาะ ลดการรับพิษสะสม

พยาบาลฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เกิดเหตุพยาบาล รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ระยอง อายุ 47 ปี ใช้เชือกผูกคอตายกับกระจงมองข้างด้านซ้ายของรถยนต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย เบื้องต้นเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน เพื่อหาข้อเท็จจริงการเสียชีวิตต่อไป

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

